

Số: 1888/BC-CDKTCN

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả rà soát, hoàn thiện bản mô tả, khung năng lực vị trí việc làm và mức độ thực hiện cơ cấu ngạch CCVC theo vị trí việc làm

Căn cứ Quyết định số 3232/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.

Căn cứ Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang báo cáo kết quả rà soát, hoàn thiện bản mô tả, khung năng lực vị trí việc làm và mức độ thực hiện cơ cấu ngạch CCVC theo vị trí việc làm của Trường như sau:

1. Đặc điểm, tình hình hoạt động của Trường

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang được đổi tên theo Quyết định số 1469/QĐ-BLĐTBXH ngày 15/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội từ Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang được thành lập theo Quyết định số 192/QĐ-BLĐTBXH ngày 31/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Tiền thân là Trường Trung học Kỹ thuật Nha Trang được thành lập từ năm 1962. Quá trình trưởng thành và phát triển nhà trường đã qua nhiều lần đổi tên là: Công nhân kỹ thuật Khánh Hòa, Trung học Kỹ thuật và Nghiệp vụ Khánh Hòa, Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang và hiện nay là Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang. Nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường là đào tạo nguồn nhân lực trực tiếp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp phục vụ cho sự phát triển kinh tế của tỉnh Khánh Hòa và khu vực Nam Trung bộ.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang là một trong 45 trường được đầu tư thành trường chất lượng cao đến 2020 theo Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Nhà trường đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế, thụ hưởng các dự án ODA đầu tư về thiết bị đào tạo. Tiếp tục triển khai lập đề cương dự án ODA – CHLB Đức giai đoạn 2 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nhiều nhà giáo, cán bộ quản lý tham gia học tập, bồi dưỡng tại các nước Germany, Malaysia, Australia, Vương quốc Anh. Năm 2015, nhà trường được phê duyệt là 1 trong 9 trường tham gia chương trình hợp tác Hội đồng Anh về xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng theo Quyết định số 14/QĐ-TCDN ngày 21/01/2015 của Tổng cục Giáo dục nghề

nghiệp. Năm 2017 nhà trường tiếp tục tham gia dự án chương trình hợp tác Hội đồng Anh về xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng giai đoạn 2. Xây dựng tiêu chí đánh giá giờ giảng xác thực, phù hợp, lồng ghép kỹ năng thiết yếu được chuyển giao từ Trường West College (Scotland) vào chương trình giảng dạy. Năm học 2017-2018, nhà trường tổ chức đào tạo lớp thí điểm nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) liên kết với Học viện Chisholm (Úc), các nhà giáo tham gia giảng dạy lớp này được đào tạo tại Học viện Chisholm (Úc). Năm học 2019 – 2020, trường hoàn thành công tác đào tạo lớp thí điểm nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) liên kết với Học viện Chisholm (Úc) với kết quả 25/25 SV tốt nghiệp. Năm học 2020 – 2021, trường tiếp tục tổ chức đào tạo thí điểm lớp trọng điểm cấp độ quốc tế trình độ cao đẳng nghề Công nghệ ô tô và nghề Điện công nghiệp theo chương trình được chuyển giao từ CHLB Đức, theo đó 08 nhà giáo đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng (05 tháng) về kỹ năng nghề và sư phạm nâng cao tại CHLB Đức.

Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường gồm có:

- Đảng bộ trường;
- Hội đồng trường;
- Lãnh đạo nhà trường gồm Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng;
- Các tổ chức chính trị xã hội, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM, Hội cựu chiến binh.
- Có 06 phòng chức năng: Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Đào tạo, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Đảm bảo chất lượng – Khảo thí, Phòng công tác Học sinh – Sinh viên, Phòng Quản trị thiết bị - Dự án.
- Có 06 khoa: Khoa Khoa học cơ bản, Khoa Điện – Điện tử, Khoa Cơ khí, Khoa Du lịch – Thương mại, Khoa Công nghệ Môi trường và Công nghệ Sinh học, Khoa Sư phạm dạy nghề;
- Có 04 trung tâm: Trung tâm Dạy nghề Nha Trang; Trung tâm Dịch vụ - Sản xuất; Trung tâm Đào tạo Lái xe ô tô – cơ giới; Trung tâm Đánh giá kỹ năng nghề quốc gia;

2. Kết quả rà soát

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ Công văn số 1975/SNV-TCBC ngày 03/9/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa về việc thẩm định Đề án vị trí việc làm của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang đã tiến hành rà soát, hoàn thiện bản mô tả, khung năng lực cho từng vị trí cụ thể và hoàn thiện việc xây dựng Đề án vị trí việc làm năm 2019 gửi Sở Nội vụ theo Tờ trình số 1557/TTr-CDKTCN ngày 23/9/2019 về việc đề nghị phê

duyet Đề án vị trí việc làm năm 2019 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang, kết quả Danh mục vị trí việc làm của Trường đã được phê duyệt tại Quyết định số 3232/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang. Theo đó, Nhà trường tiếp tục tiến hành rà soát, hoàn thiện bản mô tả và khung năng lực cho từng vị trí cụ thể về: Năng lực và kỹ năng, tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, văn bằng chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đáp ứng tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp tương ứng, lý luận chính trị, đảm bảo đúng thực tế công việc, không tăng biên chế và gắn với việc tinh giản biên chế tại Trường.

Nhà trường đã có Tờ trình số 1146/TTr-CĐKTCN ngày 29/7/2020 về việc đề nghị phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm và được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 272/QĐ-SNV ngày 12/8/2020.

Trên cơ sở Danh mục vị trí việc làm đã được phê duyệt và bản mô tả vị trí việc làm, khung năng lực vị trí việc làm, Nhà trường đã tiến hành thực hiện rà soát hiện trạng công chức, viên chức so với mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm đã xây dựng.

Tỷ lệ công chức, viên chức được bố trí phù hợp với mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm đạt 100%.

Mức độ thực hiện cơ cấu ngạch, hạng công chức, viên chức theo vị trí việc làm được phê duyệt đạt 100% công chức, viên chức có ngạch, hạng phù hợp với yêu cầu ngạch, hạng của vị trí việc làm đã trình phê duyệt.

- Số vị trí việc làm đã được phê duyệt: 28.
- Số vị trí việc làm đã xây dựng bản mô tả và khung năng lực: 28.
- Số vị trí việc làm chưa xây dựng bản mô tả và khung năng lực: 00.
- Tổng số bản mô tả và khung năng lực cho từng vị trí cụ thể đã được xây dựng: 28.

3. Đánh giá chung

Thời gian qua, nhà trường đã tích cực triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm, từng bước mang lại hiệu quả trong quản lý và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Việc áp dụng mô hình này là một vị trí công việc nhất định đòi hỏi một công chức, viên chức cụ thể với những tiêu chuẩn phù hợp để đáp ứng yêu cầu công việc. Coi trọng công việc hơn là đặc điểm cá nhân của người nắm giữ công việc. Một người chỉ có thể trở thành công chức, viên chức hay được bổ nhiệm vào một chức vụ sau khi thi tuyển, xét tuyển công khai. Nhờ đó, tính năng động, hiệu suất làm việc và tính thích ứng cao hơn do tận dụng được khả năng của người công chức, viên chức thông qua môi trường “cạnh tranh” trong và ngoài công vụ, kể cả thu hút các tài năng bên ngoài công vụ. Điều này vừa đáp ứng yêu cầu đổi mới, vừa nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống cơ

quan hành chính nhà nước góp phần phục vụ tốt hơn yêu cầu giải quyết công việc của công dân, tổ chức và đẩy nhanh sự phát triển kinh tế - xã hội.

Tạo điều kiện cho Nhà nước áp dụng theo phương thức trả lương cho CBCCVC và lực lượng vũ trang theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, phù hợp với nguồn lực của nhà nước, bảo đảm tương quan hợp lí với tiền lương trên thị trường lao động.

Việc xác định vị trí việc làm tại Trường được thực hiện đồng bộ và đảm bảo tính thống nhất, đó là cơ sở để nhà trường thực hiện tốt công tác tuyển dụng, nâng ngạch, đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá đội ngũ viên chức hàng năm. Từng bước gắn vị trí việc làm với việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo vị trí việc làm đã xác định trong Đề án của Trường.

Trên đây là báo cáo kết quả rà soát, hoàn thiện bản mô tả, khung năng lực vị trí việc làm và mức độ thực hiện cơ cấu ngạch CCVC theo vị trí việc làm của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ (Báo cáo);
- Lưu: VT, TCHC.

**KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

Nguyễn Mạnh Hùng